
บันทึกการประชุม  

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนลา่ง) 

ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๓๐๖ อาคารสุขประพฤต ิ

 

------------------------------------------------ 

กรรมการผูเ้ข้าร่วมประชุม  
 ๑. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ   รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 

 ๒. นายชลิต  แก้วจินดา     รองประธานกรรมการ คนที่สอง 

 ๓. พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์    กรรมการ   

 ๔. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ    กรรมการ 

 ๕. ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  กรรมการ 

 ๖. นายเฉลียว  เกาะแก้ว     กรรมการ 

 ๗. นายจัตุรงค์ เสริมสุข     กรรมการ 

 ๘. นายวิเชียร บัวบาน     กรรมการและเลขานุการ 

 ๙. นางสาวเสาวนิตย์ ทองอยู่    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๐. นายดิเรก กวินสุนทรกุล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๑๑. นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์เพ็ญ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการผู้ลาการประชุม 

 ๑. นายพีระศักดิ์  พอจิต     ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 ๒. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร    ประธานกรรมการ 

 ๓. พลเอก โปฎก  บุนนาค    กรรมการ 

 ๔. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ    กรรมการ    

 ๕. นายทรงเดช  เสมอค า     กรรมการ 

 ๖. พลต ารวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข   กรรมการ   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 ๑. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์     สมาชิกวุฒิสภา  



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  
 เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธาน
กรรมการ คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้      
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองบันทึกการประชุม 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ที่ประชุมเห็นชอบให้น าระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขึ้นมาพิจารณาในล าดับแรก 
 ๓.๓ พิจารณาแนวทางการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้ขอให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานแผนการลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 นายวิเชียร บัวบาน กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุมเรื่องการวางแผน 
ลงพื้นที่ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ทั้งนี้
เห็นควรให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาความเหมาะสมของแผนในการลงพื้นที่ต่อไปดังนี้ 

- วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดตากและจังหวัดเพชรบูรณ ์
- วันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ 
พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้แจ้งว่า 

การที่ก าหนดจังหวัดในการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ตามนี้ เพราะต้องการลงพ้ืนที่ในรอบสองให้ครบ  

ทุกจังหวัด ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ประชุมเห็นว่าเหมาะสม โดยดูจากเหตุผลความจ าเป็น  

และความพร้อมของทางจังหวัด ทั้งนี้สามารถปรับแผนการลงพ้ืนที่บางจังหวัดในรอบที่สองไปเป็นช่วง 

เดือนตุลาคมได้ 



๓ 

 

พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ กรรมการ เสนอความคิดเห็นว่า ในการลงพ้ืนที่ของคณะ

กรรมการฯ ควรพิจารณาความเร่งด่วนของปัญหาในแต่ละจังหวัด ว่ามีความจ าเป็นที่คณะกรรมการฯ  

จะลงพื้นที่ไปพบประชาชนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังเสนอว่า รูปแบบการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ  

ควรลงไปพบผู้บริหารของทางจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชน ให้เสร็จสิ้นในคราวเดียว  

ซึ่งหากจ าเป็นสามารถพักค้างคืน เพ่ือด าเนินภารกิจให้เสร็จสิ้น หรืออาจเพ่ิมวันในการลงพ้ืนที่ เพ่ือเป็น 

การประหยัดงบประมาณด้านการเดินทาง 

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้ชี้แจงต่อที่

ประชุมว่า ได้วางแผนขั้นตอนการท างานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ไว้ภายในระยะ ๕ ปี ซึ่งเป็นการวางแผนเพ่ือให้สามารถก าหนดแนวทาง 

การท างานของคณะกรรมการฯ ได้ โดยขั้นตอนแรกคือการสร้างความเข้าใจและพบปะกับ ผู้บริหารของทาง

จังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในเบื้องต้น ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนการท างานให้เหมาะสมต่อไปได้  

 พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ กรรมการ เสนอความคิดเห็นว่า การลงพ้ืนที่ของคณะ
กรรมการฯ ควรลงไปในรูปแบบคณะใหญ่ โดยการแบ่งออกเป็นสองคณะจะท าให้คณะเล็กไป เนื่องจาก 
มีจ านวนคณะกรรมการฯ น้อย ซึ่งหากเวลาในการลงพ้ืนที่ไม่เพียงพอ เสนอให้เพ่ิมเวลาและจ านวนวัน  
มากขึ้น ทั้งนี้หากไม่จ าเป็นต้องยึดจ านวนครั้งที่ลงพ้ืนที่ ก็สามารถปรับตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและ
พิจารณาจ านวนประเด็นปัญหาที่ต้องติดตามความคืบหน้าของแต่ละจังหวัด และในการลงพ้ืนที่อาจแยก  
เป็นแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจจะไม่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ในช่วงแรก
คณะกรรมการฯ ควรลงพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ไปดูเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่บริเวณบึงบอระเพ็ด 
นอกจากนี้ยังมีเรื่องรถไฟของอ าเภอตาคลีที่น่าสนใจ โดยเสนอให้เลื่อนการลงพ้ืนที่จังหวัดตากออกไปก่อน 
ทั้งนี้  เสนอให้ลงพ้ืนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้  ท่านพีระศักดิ์ พอจิด ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการ มีแผนจะเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดก าแพงเพชร ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๓ ซึ่งจะตรงกับแผนการเดินทางของคณะกรรมการฯ โดยสามารถปรับวันในการลงพ้ืนที่ได้หรือไม่ 

 นายวิเชียร บัวบาน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุม ในเรื่องเกี่ยวกับ

งบประมาณในการด าเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ว่ามียอดคงเหลือจ านวนเงิน ๖๐๔,๔๖๓.๘๐ บาท และงบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของ

ประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๔,๔๖๓.๘๐ บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

คงเหลืองบประมาณจ านวนมากที่สุด 



๔ 

 

 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้กล่าวว่า  

งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

จ านวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท ถือเป็นจ านวนเงินที่ไม่มาก หากน าเงินไปสนับสนุนพ้ืนที่ใดเพียงพ้ืนที่หนึ่ง  

ก็อาจจะเกิดการเปรียบเทียบ ดังนั้น หากไม่ต้องเร่งใช้งบประมาณ ก็ควรพิจารณารายละเอียด และข้อมูล

ของแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมก่อน 

 ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ เสนอต่อที่ประชุมว่า ควรเร่งการลง

พ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ โดยอาจลงพ้ืนที่เดือนละ ๒ ครั้ง เสนอว่าในช่วงต่อไปควรลงพ้ืนที่จังหวัด

นครสวรรค์ ที่บริเวณเขื่อนแม่วงก์ เนื่องจากประสบปัญหาน้ าท่วมพ้ืนที่ท ากินและที่อยู่อาศัยของประชาชน

ทุกปี ซึ่งคณะกรรมการฯ ควรเข้าไปเยี่ยมเยียนและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ก่อน นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ 

ในจังหวัดอุทัยธานี บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่ควรเข้าไปติดตามและด าเนินการช่วยเหลือ

ประชาชนต่อไป 

 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า ในการ

ลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ อาจต้องดูภารกิจของกรรมการฯ แต่ละท่านที่ท างานในคณะกรรมาธิการ 

แต่ละคณะ ซึ่งหากวางแผนลงพ้ืนที่จ านวนมากเกินไป อาจเดินทางได้ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากมีเวลา 

ในการด าเนินการค่อนขา้งจ ากดั ทั้งนี้ในเรื่องงบประมาณไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณให้หมด แต่ให้พิจารณา

จากความสะดวกของกรรมการฯ เป็นหลัก เนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน มีการเดินทาง 

ลงพ้ืนที่ค่อนข้างมาก และควรพิจารณาเรื่องการบริหารเวลาของกรรมการฯ แต่ละท่านเป็นส าคัญ ทั้งนี้  

หากมีการปรับแผนในการลงพ้ืนที่ของคณะกรรมการฯ ต้องรายงานต่อ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธาน

กรรมการ ให้ทราบต่อไป เนื่องจากท่านทราบแผนการลงพ้ืนที่ในครั้งก่อนหน้าเรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม 
๑. ที่ประชุมเห็นชอบแผนการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่

จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ในเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 
- วันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 
- วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดตาก 
- วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 



๕ 

 

 ๓.๑ พิจารณาร่างก าหนดการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 ๓.๔ พิจารณาแนวทางการใช้งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนฯ ในการจัด
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้กล่าวขอบคุณ 

ท่านพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และพลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ กรรมการ ที่ให้ความอนุเคราะห์ 

ในการช่วยประสานงานการลงพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๗ –๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๓ เป็ นอย่ างดี และเรียบร้อยในทุกด้ าน  ทั้ งนี้  ได้ฝากเรื่อ งการให้ ค่ าตอบแทน เจ้าหน้ าที่  

ซึ่งเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเดินทางของคณะกรรมการฯ ไปลงพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้  ทั้งนี้  

ได้ขอให้ท่านพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ชี้แจงร่างก าหนดการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป 

 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างก าหนดการจัด

โครงการฯ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
 

ร่างก าหนดการเดินทางโครงการสมาชกิวุฒสิภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) 

ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอตุรดิตถ์  
วันท่ี ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

**************** 
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๕.๑๕ นาฬิกา - สมาชิกวฒุิสภาพร้อมกันทีอ่าคารสขุประพฤติ 
เวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางโดยรถตูไ้ปยังท่าอากาศยานดอนเมือง กรงุเทพมหานคร 
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา - คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานดอนเมอืง  
เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา  - คณะออกเดนิทางจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก  
   จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD ๓๓๐๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา - คณะเดนิทางถึงทา่อากาศยานพิษณุโลก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวัดพิษณุโลก 
 - คณะพบปะผูว้่าราชการจังหวดั และผู้บริหารของจังหวดัพิษณุโลก  
    ณ ห้องรับรองท่าอากาศยานพิษณุโลก 
 - ผู้วา่ราชการจงัหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน ให้การต้อนรบั 



๖ 

 

 - หัวหน้าคณะ กล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวถงึวัตถุประสงคข์อง
โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนและบทบาทหนา้ที่ อ านาจของวฒุิสภา
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั 

 - หารือในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวดัพิษณุโลก 
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางไปศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวัดพระศรรีัตนมหา-    
  ธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ใช้เวลา ๒๐ นาท)ี 
เวลา ๐๘.๕๐ นาฬิกา - คณะสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 - สักการะพระพุทธชนิราช ณ วดัพระศรีรตันมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางไปรบัประทานอาหารเช้า ณ ต.ในเมอืง ถ.อู่ทองใน อ.เมือง    
  จ.พิษณุโลก (ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
เวลา ๐๙.๕๐ นาฬิกา - คณะรับประทานอาหารเชา้ ณ ต.ในเมือง ถ.อู่ทองใน อ.เมือง จ.พิษณุโลก 
เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางโดยรถตูไ้ปยังศนูย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ 

  ชาติตระการ ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๑๐๘ กิโลเมตร    
   ใช้เวลา ๑ ชัว่โมง ๓๐ นาท)ี 
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา       - คณะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านเทพประสิทธิ ์ต.ปา่แดง อ.ชาติตระการ  

จ.พิษณุโลก 
เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา       - คณะออกเดินทางไปยังหอ้งประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ อ าเภอชาติตระการ  

ต.ปา่แดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๒ กโิลเมตร ใชเ้วลา ๕ นาท)ี 
เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา - คณะเดินทางถึงห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอชาติตระการ   
    ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ จ.พิษณุโลก 
 - ผู้วา่ราชการจงัหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน ให้การต้อนรบั 

 - คณะเดนิทางเขา้ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ อ าเภอชาตติระการ ชั้น ๒   
  - หัวหน้าคณะ กล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวถงึวัตถุประสงคข์อง 

  โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนและบทบาทหนา้ที่ อ านาจของวฒุิสภา
ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบัปัจจุบนั รวมทั้งรบัฟังความคดิเห็น
และขอ้มูลประกอบการพิจารณากลัน่กรองกฎหมายและผลสัมฤทธิข์อง
กฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ 

  - พบปะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา       - คณะออกเดินทางไปยังบ้านป่าแดง หมู่ ๑ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 

(ระยะทาง ๓ กโิลเมตร ใช้เวลา ๔ นาที)  



๗ 

 

เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา       - คณะพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนบ้านป่าแดง หมู่ ๑ ต.ป่าแดง อ.ชาตติระการ  
จ.พิษณุโลก ดูประเด็นเรื่องไฟฟ้าในชุมชน 

เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา  - คณะออกเดินทางไปพบกลุ่มวสิาหกิจประจ าหมู่บ้าน ณ ศนูย์การเรียนรู้ผ้าทอย้อมคราม  
     บา้นนาเมอืง หมู่ที ่๘ ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๕      

      กโิลเมตร ใช้เวลา ๕ นาที) 
เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา - คณะพบกลุ่มวิสาหกิจประจ าหมู่บ้าน ณ ศูนย์การเรยีนรู้ผ้าทอย้อมคราม  
   บ้านนาเมือง หมู่ที่ ๘ ต.ป่าแดง เพ่ือเยี่ยมเยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ  
   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
 - คณะรับประทานอาหารเยน็ 
เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา - คณะเดนิทางไปยงัที่พัก ณ อี๊ฟกะแอมป ์รีสอร์ท ต.หนองกะทา้ว 

  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๔๑ กโิลเมตร ใช้เวลา ๓๖ นาที)   
เวลา ๑๙.๔๐ นาฬิกา - คณะเดนิทางเขา้พัก ณ อี๊ฟกะแอมป์ รสีอรท์ ต.หนองกะทา้ว อ.นครไทย  

  จงัหวดัพิษณุโลก 
    
วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา    - คณะรับประทานอาหารเช้า ณ อี๊ฟกะแอมป์ รีสอร์ท ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย  

   จ.พิษณุโลก 
เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา  - คณะออกเดินทางโดยรถตู้ไปยงัที่ว่าการอ าเภอนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย  

 จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๕ นาท)ี 
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา      - คณะเขา้ห้องประชุมศูนยป์ระสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอนครไทย  

 ที่ว่าการอ าเภอนครไทย ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  
 - ผู้วา่ราชการจงัหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน ให้การต้อนรบั 
 - คณะเดนิทางเขา้ห้องประชมุศูนย์ประสานแผนพัฒนาประจ าอ าเภอนครไทย  

  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 - หัวหน้าคณะ กล่าวแนะน าสมาชิกวุฒิสภา และกล่าวถงึวัตถุประสงคข์อง

โครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนและบทบาทหน้าที่ อ านาจของวุฒิสภา
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น
และข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายและผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
ที่ประกาศใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๗๗ 

 - พบปะ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง 



๘ 

 

เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางไปยังอนสุาวรีย์พ่อขนุศรีอินทราทติย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
  (ระยะทาง ๓ กโิลเมตร ใช้เวลา ๕ นาที) 

เวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา - คณะสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทติย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
 - คณะสักการะต้นจ าปาขาวอายุ ๗๐๐ กว่าปี ณ วัดกลาง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางไปยังร้านอาหารรมิแก่ง ต.แก่งโสภา อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก  

  (ระยะทาง ๕๒ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา - คณะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารริมแกง่ ต.แกง่โสภา อ.วงัทอง  

  จ.พิษณุโลก    
เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางโดยรถตู ้ไปยังบ้านโปง่ปะ ม.๑๐ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง  

  จ.พิษณุโลก (ระยะทาง ๒๙ กโิลเมตร ใช้เวลา ๓๕ นาท)ี 
เวลา ๑๓.๕๕ นาฬิกา - คณะเดินทางถึงบ้านโป่งปะ ม.๑๐ ต.แก่งโสภา อ.วงัทอง จ.พิษณุโลก    
   คณะเขา้เยี่ยมเยียนประชาชนบ้านโป่งปะ ม.๑๐ ต.แกง่โสภา อ.วังทอง  

  จ.พิษณุโลก พิจารณาประเด็นเรื่องไฟฟ้า 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา - คณะออกเดนิทางโดยรถตู ้ไปยังไรข่องพ่อ ต าบลดนิทอง อ าเภอวังทอง  

 จังหวัดพิษณโุลก (ระยะทาง ๘ กิโลเมตร ใช้เวลา ๑๐ นาที) 
เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา     - คณะรับประทานอาหารเย็น ณ ไร่ของพ่อ ต าบลดินทอง อ าเภอวังทอง จังหวัด   
      พิษณุโลก 
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา   - คณะเดินทางไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
     (ระยะทาง ๓๓ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
เวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา   - คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 
เวลา ๑๘.๔๐ นาฬิกา    - คณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานพิษณุโลกไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง  
        โดยเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD ๓๓๐๓ 
เวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกา   - คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
เวลา ๒๑.๐๐ นาฬิกา  - คณะเดินทางถึงอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น โดยสวัสดิภาพ 
 

 พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่ห น่ึง  ได้ ให้ 
ฝ่ายเลขานุการ รายงานร่างก าหนดการลงพื้นที่ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์  
 นายวิเชียร  บัวบาน กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานร่างก าหนดการลงพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อที่ประชุมดังนี้ 
 
 
 



๙ 

 

เวลา ๐๘.๑๐ นาฬิกา  - คณะย่อย ประกอบด้วย พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง /นายชลิต แก้วจินดา/     
  พลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ /นายเฉลิมชัย เฟ่ืองคอน และคณะ ออกเดินทางจาก 

  สนามบินพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปยัง บก.พล.ร.๔ (ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร  
   ใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  - คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น  
  อ าเภอบ้าน โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (ใช้เวลา ๕๕ นาที) 

เวลา ๐๙.๒๕ นาฬิกา  - คณะเดินทางถึงจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต าบลม่วงเจ็ดต้น อ าเภอบ้านโคก จังหวัด     
     อุตรดิตถ์ 

 - ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ดูเรื่องการค้าชายแดน และการส่งเสริมการ  
   ท่องเที่ยว 

เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา   - คณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา   - คณะเดินทางโดยรถตู้ไปยังสะพานปากลาย (สะพานข้ามแม่น้ าโขง) เมืองปากลาย 
                                สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา  -  คณะเดินทางตรวจเยี่ยมด่านสากล“พูดู่” หรือ“ด่านผาแก้ว”(ชื่อเดิม) แห่ง   
   บ้านผาแก้ว เมืองปากลาย แขวง ไชยบุรี(ไชยะบุลี) สาธารณรัฐประชาธิปไตย  
     ประชาชนลาว ดูเรื่องการพัฒนาและความพร้อมของพื้นที่ 
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา   - คณะเดินทางโดยรถตู้ไปยังจุดจอด สนาม ฮ. ชั่วคราว ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ เพ่ือขึ้น  
      เฮลิคอปเตอร์ไปยังวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ (ระยะทาง ๓๔ กิโลเมตร  
     ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา  - คณะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังจุดจอด สนาม ฮ. ชั่วคราว ณ โรงเรียนฟากท่าวิทยา   
     อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (ใช้เวลา ๑๕ นาที) 
เวลา ๑๕.๑๕ นาฬิกา    - คณะเดินทางโดยรถตู้ไปยังวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ต าบลสองคอน  
  อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕ นาที) 
เวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา    - คณะเข้าเยี่ยมเยียนนักเรียนและบุคลากรครู ของวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์         
      ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา   - คณะเดินทางโดยรถตู้ไปยังจุดจอด สนาม ฮ. ชั่วคราว ณ โรงเรียนฟากท่าวิทยา  
  อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  (ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ใช้เวลา ๕ นาที) 
เวลา ๑๖.๓๕ นาฬิกา  -  คณะออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยัง จุดจอดสนาม ฮ.ร้อย.ตชด. ๓๑๕  
     อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลา ๓๕ นาที)  
เวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา   - ส่งคณะของ ท่านชลติ แกว้จินดา/ท่านพลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ ณ จุดจอดสนาม ฮ. 

  ร้อย.ตชด. ๓๑๕ อ าเภอนครไทย จงัหวัดพิษณโุลก 



๑๐ 

 

  - คณะท่านชลิต แก้วจนิดา/ท่านพลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ ออกเดินทางไปยังที่พัก  
  ณ อี๊ฟกะแอมป ์รีสอร์ท ต.หนองกะทา้ว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก  

                                   (ระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร ใช้เวลา ๓๓ นาที) 
  -  คณะของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ออกเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์  
                                 ไปยังท่าอากาศยานพิษณุโลก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (ใช้เวลา ๓๐ นาที)  
เวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา   - คณะของ พลอากาศเอก ประจิน จัน่ตอง เดนิทางถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก 

  และออกเดนิทางโดยเครือ่งบินของสายการบินนกแอร ์เที่ยวบนิที่ FD ๓๓๐๓  
  (เวลา ๑๘.๔๐ – ๑๙.๔๕ น.) ไปยังกรุงเทพมหานคร   
- คณะท่านชลิต แก้วจินดา/ท่านพลเอก ส าเริง ศิวาด ารงค์ เดินทางถึงที่ พัก  
   ณ อี๊ฟกะแอมป์ รีสอร์ท ต.หนองกะท้าว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

 

 พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ สอบถามเรื่องรายละเอียดการรับประทานอาหารเช้า
ของคณะที่เดินทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 นางสาวเสาวนิตย์  ทองอยู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้รายงานต่อที่ประชุม เรื่อง
อาหารเช้าของคณะที่เดินทางไปจังหวัดอุตรดติถ ์จะจัดเป็นอาหารกล่องให้กรรมการฯ แต่ละท่านรับประทาน
ในช่วงก่อนการเดินทาง 
 นายชลิต  แก้วจินดา  รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า เหตุผลความจ าเป็นที่

ต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยียนนักเรียนและบุคลากรครูของวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ต าบล 

สองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากต้องการไปดูการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน

ของวิทยาวิทยาลัยการอาชีพชายแดน ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด ทั้งนี้ได้ให้รายละเอียดของวิทยาลัยการอาชีพ 

รัตนประสิทธิ์วิทย์ในเบื้องต้น ว่ามีการรับนักเรียนมาอยู่ประจ าที่วิทยาลัย โดยจัดที่ส าหรับกินและนอน  

ของนักเรียน มีทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนลาว ซึ่งมีการฝึกการอยู่ร่วมกัน มีการสอนอาชีพ Smart Farm 

ซึ่งจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนในหลายด้าน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ทั้งนี้ในการลงพื้นที่

ไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้ เพื่อต้องการให้สมาชิกวฒุิสภา มีส่วนช่วยในการสนับสนุนโครงการของโรงเรียนชายแดน

ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา โดยต้องการส่งเสริมด้านอาชีพ ด้านพ้ืนที่ และประเด็นต่างๆ ท่ีคณะกรรมการฯ  

จะสามารถช่วยสนับสนุนได้ 

 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  สอบถามเรื่อง

มาตรการของทางจังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

รวมทั้งชื่อที่ถูกต้องของด่านภูดู่ และสอบถามเรื่องกลุ่มเป้าหมายที่จะลงไปพบในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก 



๑๑ 

 

 นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  สมาชิกวุฒิสภา  กล่าวว่า ทางจังหวัดมีมาตรการให้ 
สวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือตามปกติ ส่วนกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดพิษณุโลกเป็นกลุ่มหัวหน้า
ส่วนราชการและก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอชาติตระการและอ าเภอนครไทย กลุ่มประชาชนบ้านป่าแดง 
อ าเภอชาติตระการที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าบ้านนาเมือง กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มประชาชนของอ าเภอวังทอง 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามเรื่อง

การแต่งกายของคณะกรรมการฯ ในการเดินทางลงพื้นที่  

 นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ เสนอต่อที่ประชุมเรื่องการแต่งกายของคณะ

กรรมการฯ โดยให้สวมเสื้อโปโลสีเหลือง และสวมเสื้อแจ็คเกตคลุมทับ 

 พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค ์กรรมการ ขอหารือในที่ประชุมเกี่ยวกับ ร่างก าหนดการลงพ้ืนที่ 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ ๑. การเดินทางไปยังฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความเหมาะสม
หรือไม่ และเกี่ยวข้องกับภารกิจของสมาชิกวุฒิสภาในประเด็นใด ๒. ใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินไป 
๓. ได้ประโยชน์คุ้มค่าเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้ ควรเตรียมแผนส ารองในการลงพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไว้ด้วย 
นอกจากนี้  ยังหารือในเรื่องการน าของใช้ที่จ าเป็นหรือเงินสนับสนุนไปมอบให้ทางวิทยาลัยการอาชีพ 
รัตนประสิทธิ์วิทย์ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ โดยเสนอให้ใช้งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ในการสนับสนนุ
เรื่องอาหารให้กับเด็กนักเรียน 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า  

หากทางคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบก็สามารถด าเนินการได้  โดยแจ้งรายละเอียดการใช้งบของกองทุน

บรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ กับทาง

คณะกรรมการอ านวยการโครงการมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนต่อไป หากทางคณะกรรมการอ านวยการฯ 

เห็นชอบ จะให้ท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้มอบเงินบริจาค ให้กับทางวิทยาลัย

การอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของการเดินทางลงพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

ว่าสถานที่ลงจอดเฮลิคอปเตอร์ในแต่ละจุดมีความเหมาะสมหรือไม่ 

 นายชลิต  แก้วจินดา  รองประธานกรรมการ คนที่สอง กล่าวว่า เรื่องอาหารนักเรียน

สามารถซื้อได้ในราคา ๓๐ บาท  มีความเห็นว่าต้องการบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน

มากกว่า 

 พลเอก ส าเริง  ศิวาด ารงค์ กรรมการ กล่าวว่า เรื่องกองทุนอาหารกลางวัน ตามปกติจะ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนทีม่ีฐานะยากจน โดยจะออกเป็นคูปองอาหารกลางวันให้กับเด็ก ทั้งนี้ต้องการไปพูดคุย

รายละเอียดและแนวทางการด าเนินงานในเรื่องนี้กับทางอาจารย์ต่อไป 



๑๒ 

 

 พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ กรรมการ เสนอความเห็นว่า ในการลงพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ควรน าของไปมอบให้กับประชาชน เช่น หน้ากาก
อนามัย ทั้งนี้ ในวันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะมีการพิจารณาอนุมัติเรื่องของงบประมาณเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและสังคมรอบแรก จ านวนเงิน ๕ หมื่นล้านบาท เป็นงานนโยบายเรื่องของการสร้างงานในพ้ืนที่ 
ท าให้ประชาชนมีรายได้ จึงฝากให้ฝ่ายเลขานุการประสานขอข้อมูลที่จะน าขึ้นเว็บไซต์ในวันที่ ๙ – ๑๐ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ว่ากลุ่มจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) โดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก
ได้รับงบประมาณส่วนใดบ้าง 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  แจ้งว่า  
จ าเป็นต้องเดินทางลงพ้ืนที่ไปดูรายละเอียด และความเหมาะสมในเบื้องต้นว่าพ้ืนที่ใด เหมาะสมที่จะน า  
งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ไปช่วยเหลือ โดยวางแผนไว้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๙ จังหวัด ๆ ละ ๓๐ ,๐๐๐.- บาท  
โดยพิจารณาจากความพรอ้มของแต่ละจังหวัดและความคดิเหน็ของกรรมการฯ แต่ละท่าน ทั้งนี้ที่ผ่านมา ใน
การจัดสรรงบประมาณของโครงการไทยนิยมยั่งยืน มีการสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในเบื้องต้น เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐในทุกเรื่อง 
 ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี กรรมการ กล่าวว่า อยากมีส่วนร่วมในการท า

แพเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่บริเวณอ่างเก็บน้ าของจังหวัดก าแพงเพชร แต่ทางอ าเภอแจ้งว่าไม่สามารถ

ด าเนินการได ้เนื่องจากเป็นตน้น้ า จะท าให้น้ าเสีย ในขณะที่คนในพ้ืนที่มาร่วมลงงบประมาณ เพื่อให้เกิดเป็น

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน แต่ชลประทานยังไม่ให้ความสนใจในการด าเนินการเรื่องนี้  

 นายวิเชียร บัวบาน กรรมการและเลขานุการ ได้สอบถามที่ประชุม เรื่องการเลี้ยง
อาหารประชาชนว่าจะจัดเป็นรูปแบบลงโต๊ะ หรือเป็นอาหารกล่อง 
 นายเฉลียว  เกาะแก้ว กรรมการ เสนอต่อที่ประชมุวา่ การจัดอาหารเย็น ให้จัดเป็นบู๊ทอาหาร 
โดยสั่งอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิษณุโลกมาเลี้ยงประชาชน 
 นายชลิต  แก้วจินดา  รองประธานกรรมการ คนที่สอง เสนอว่า ให้ปรับการพบปะ
กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและกลุ่มทอผ้าบ้านนาขุม  
มาพบทางคณะกรรมการฯ ณ ที่ว่าการอ าเภอบ้านโคก ทั้งนี้ สามารถตัดก าหนดการตรวจเยี่ยม ด่านผาแก้ว
เมืองปากลาย แขวง ไชยบุรี(ไชยะบุลี) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกได้ โดยอาจดูพื้นที่บริเวณ
สะพาน ซึ่งในครั้งนี้จะมีท่านวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ร่วมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ด้วย 
  มติที่ประชุม 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบร่างก าหนดการเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 



๑๓ 

 

๒. แนวทางการใช้งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) จะพิจารณาในเรื่อง
รายละเอียดและความเหมาะสมและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยวางแผนไว้ใน ๙ จังหวัด ๆ ละ 
๓๐,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ พิจารณาจากความคิดเห็นของกรรมการฯ แต่ละท่านเป็นส าคัญ 

๓. ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้งบของกองทุนบรรเทาทุกข์ของประชาชนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท ในการสนับสนุนเรื่อง 
กองทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพประสิทธิ์วิทย์ ต าบลสองคอน 
อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ๓.๒ พิจารณารายงานการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา 
 นายวิเชียร บัวบาน กรรมการและเลขานุการ ได้รายงานสรุปประเด็นปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการลงพ้ืนที่ โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา ว่าได้ด าเนินการ 
ตามระบบและส่งเรื่องไปทางจังหวัดและคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 
 พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง  ได้ฝากให้ทาง
ฝ่ายเลขานุการสอบถามไปยังคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ว่าด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องถึงขั้นตอนใด รวมทั้ง
สอบถามไปยังจังหวัดถึงความคืบหน้าเรื่องที่จังหวัดรับไปด าเนินการ 
  มติที่ประชุม 

๑. รับทราบรายงานการลงพ้ืนที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) 
 จากน้ัน ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดวนั และเวลาในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นัดประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไป ในวันอังคารท่ี 
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  
 

เลกิประชุมเวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา  
----------------------------------- 

นางสาวเสาวนติย์ ทองอยู่ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้จดบันทึกการประชุม    
นายวิเชียร บัวบาน 

 กรรมการและเลขานุการ  
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


